

## กิตติกรรมประกาศ

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ขอซูโกร(ขอบคุณ) อัลลอฮฺ ﷻ ที่ได้ประทานความสำเร็จให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.อะหมัด ยี่สุนทร ที่ปรึกษา ที่ให้กำลังใจ คำแนะนำในการตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้งานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จลุล่วง

ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.อับรอฮีม ณรงค์รักษาเขต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวกูเซ็ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิศักดิ์ พิศสุวรรณ ที่ช่วยตรวจสอบแนะนำวิธีการทำเครื่องมือและวิธีการสัมภาษณ์

ขอขอบคุณ บรรดาคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้คำแนะนำ ดิชม และตรวจทานแก้ไขเพิ่มเติม จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่มอบทุนอุดหนุน การวิจัย ขอขอบคุณบรรดาคณาจารย์วิทยาลัยอิสลามศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาที่ได้อำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ มัรฮูม เกล็ชกร ยูซุฟ นิมะฮฺ เราะฮีมะฮฺ ลอฮฺ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ได้อำนวยความสะดวกในการทำวิจัย โดยได้ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในการตอบคำสัมภาษณ์ และอนุญาตให้เข้า-ออกในโรงเรียนฯ และส่วนของหอพักได้ในทุกเวลาที่ต้องการเก็บข้อมูล

ขอขอบคุณ ครูและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ที่สละเวลาในการตอบคำสัมภาษณ์ รองผู้อำนวยการ ครูอับดุลเลาะ เช็ง และผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจวัดและประเมินผล ครูวิทยา พยายาม และครูผู้รับผิดชอบงานตรียะฮฺและงานหอพัก ครูฮานีฟะ เจ๊ะเต๊ะ ที่ตอบคำสัมภาษณ์ในทุกเวลาที่เขียนวิทยานิพนธ์แล้ว มีประเด็นเพิ่มเติม

ขอขอบคุณ ครูอรพินท์ ยินเจริญ ข้าราชการบำนาญ (ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 โรงเรียนสตูลวิทยา) ที่ได้กรุณาตรวจทานการใช้ภาษาและถ้อยคำในการเขียนเรียบเรียงงานวิจัย

ขอขอบคุณ นายอับดุลเลาะ ขุนรักษ์ (บิดา) นางฟาตีมะ ขุนรักษ์ (มารดา) ที่สนับสนุนทุกความตั้งใจในเรื่องความมุ่งมั่นในด้านการศึกษาเล่าเรียน ตั้งแต่เล็กจนเป็นผู้ใหญ่ และนาย อารีฟ หมานระเด็น (สามี) ที่มีส่วนในการกระตุ้นให้ทำวิทยานิพนธ์อย่างสม่ำเสมอและให้คำแนะนำ ค้นคว้าตรวจทาน ในเรื่องภาษาอาหรับ อัลกุรอาน และอัลหะดีษ

คุณูปการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์จากงานวิจัยเล่มนี้ ขอเอกองค์อัลลอฮฺทรงประทานความเมตตาแด่พ่อแม่ที่ให้การเลี้ยงดู ครูอาจารย์ และมัรฮูม เกล็ชกร ยูซุฟ นิมะฮฺ เราะฮีมะฮฺ ลอฮฺ ผู้ซึ่งลุล่วงไปแล้ว

ขอเอกองค์อัลลอฮฺ ﷻ ได้โปรดประทานความรัก ความเมตตา และความโปรดปรานแก่บุคคลดังกล่าวด้วยเทอญ อามีน

โมฮาเร๊ะ ขุนรักษ์